



ปีที่ 44 ฉบับที่ 109 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยประกาศหยุดเรียน วันพุธที่ 18 ธันวาคมนี้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3 จำนวน 64 อัตรา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าผู้มีสิทธิสอบจำนวน 3,081 คน ใช้ห้องสอบ 73 ห้อง โดยกำหนดสอบวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ในการนี้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้สถานที่และอาจารย์ ในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 และกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

“เลื่อน”การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการเขียน SAR ในวันที่ 19-20 ธันวาคมนี้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จะจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการเขียน SAR ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นั้น

แต่เนื่องจากวิทยากร รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง และอาจารย์ศุภชัย คำคำ ติดภารกิจเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถเดินทางมาบรรยายได้ในวันเวลาดังกล่าว จึงขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อบรมฯ การถ่ายภาพชุดพื้นเมืองนครศรีฯ...เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ



เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชมรม Photo & Action ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดโครงการถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การถ่ายภาพชุดพื้นเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับการถ่ายภาพประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในชุดพื้นเมืองนครศรีธรรมราชให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาว เกตน์สิริ ศรีทานนท์ ประธานชมรม Photo&Action ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เข้าอบรม และกลุ่มปฏิบัติงาน คือนักศึกษาปีที่ 2 เพราะได้รู้การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี อาทิ การวางแผนงานร่วมกันและการแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี รู้สึกดีใจมากที่กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวนครศรีฯ”

ทั้งนี้ นางสาว เจนจิรา ไชยพูน นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เผยความรู้สึกว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานโดยเฉพาะความรู้ในการถ่ายภาพจากคนที่ถ่ายภาพไม่เก่งไม่รู้จักอุปกรณ์เครื่องมือในการถ่ายภาพ พอได้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ก็เข้าใจวิธีการถ่ายภาพมากขึ้นและอยากให้ออกกิจกรรมนี้ทุกปี และอยากเชิญชวนเพื่อนต่างคณะที่มีความสนใจในเรื่องการถ่ายภาพเข้าร่วมอบรมด้วย

นอกจากทางชมรมฯ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพจากวิทยากรชื่อดังแล้ว ยังได้จัดการประกวดการถ่ายภาพชุดพื้นเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศนางสาวภัทราพรธณ พุ่มมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเอกราช สงวนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอัศวิน มาศเมฆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

รายงานโดยนางสาววรรณิศา ขนานใต้ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 12 / 2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556	มติ : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556
3.2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน : การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล	มติ : รับทราบการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน : การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
4.3.1	ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.....	มติ : ถอนวาระนี้
4.5.1	แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	มติ : อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5.3.1	อนุมัติกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2558 - 2561	มติ : ถอนวาระนี้
5.3.2	เห็นชอบให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	มติ : เห็นชอบให้ นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์มนำส่งรายงานผลการศึกษาและแบบรายงานผลการศึกษา พร้อมด้วยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง

เริ่มข่าวแรกขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่คว้ารางวัลใหญ่แห่งปี สารคดีสั้น "LOW CARBON TOURISM" นักศึกษานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด "LOW CARBON TOURISM(การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)" จัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม RTV NSTRU 3 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรองชนะเลิศ ทีม RTV NSTRU 5 ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ยศยง เซ็นภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แจ้งถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด กันอีกครั้งในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้ สหกรณ์ฯจะปิดให้บริการ 2 วัน เนื่องจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปจัดประชุมแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา จึงจำเป็นต้องปิดบริการในช่วงดังกล่าว โดยจะเปิดให้บริการในวันพุธที่ 18 ธันวาคม นี้ ตามปกติ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนการอบรม ส่วนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการเขียน SAR ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม นี้ ได้ขอเลื่อนออกไป เนื่องจากวิทยากร รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง และอาจารย์ศุภชัย คำคำ ติดภารกิจเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถเดินทางมาบรรยายได้ในวันเวลาดังกล่าว จึงขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

วันสุดท้ายของการรับสมัคร อาจารย์ณฤมล ขุนวิช่วย ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บอกกล่าวมาว่าจะจัดการอบรมปฏิบัติการการจักระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ให้แก่นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 30 บุคลากรที่สนใจจะร่วมอบรม ซึ่งจะได้รับ Certificate จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท แจ้งรายชื่อได้ที่ Email:pmjsan@hotmail.com หรือที่ อาจารย์มลิมาศ จริยพงศ์ 084-1988-808 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม นี้

คุณอังคณา ขวดแก้ว เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ฝากขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานและผู้ฝากของโมทนา ในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเลี่ยม ศรีทาทากาล ณ ฌาปนสถานวัดดอนยาง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำร่วมกันจงส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีตลอดไป

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “ไม่ว่าวันนี้ คุณจะเจอเรื่องราว ๆ เข้ามาในชีวิตขนาดไหน จงจำไว้ว่า...เมื่อมันเข้ามาได้ มันก็ออกไปได้เหมือนกัน.” สวัสดิ์ดีคะ